



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจำวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑,๑๓ มูลค่าข่าว ๒,๒๖๐,๑๘๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ยึดราชดำเนิน

คลื่นมหาชนได้ร่วมกันแสดงพลังในการต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ด้วยการเดินขบวนจากเวทีสามเสนไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่แยกอุรุพงษ์ ก่อนจะมุ่งหน้าไปสักการะศาลหลักเมืองและวัดพระแก้ว เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยแกนนำประกาศยกระดับการชุมนุมอีกครั้ง พร้อมยุบเวทีสามเสนเพื่อไปตั้งใหม่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ขณะที่การชุมนุมที่สี่มได้พร้อมใจกันเป็นกหวีดดังกึกก้องไปทั่ว เมื่อเวลา 12.34 น. เพื่อเป็นการส่งเสียงไปถึงรัฐบาลว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว รวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งกลุ่มแพทย์ พยาบาล คณาจารย์ นักศึกษา

■ ถิ่นนิรโทษ ■ กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เคลื่อนขบวนจากเวทีสามเสน ปักหลักชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน (รูปข้าง) ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยร่วมต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ย่านถนนสี่ม ขณะที่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ออกมาต่อต้านหลังจากเลิกงาน เมื่อวันที่ 4 พ.ย.

และกลุ่มแรงงาน ที่ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายถาวร เสนเนียม นายอิสสระ สมชัย นาย

ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ นำมวลชนจากเวทีสถานีรถไฟสามเสน ไปสมทบกับมืออบ คปท.ที่ชุมนุมแยกอุรุพงษ์ ก่อนจะมุ่งหน้าแยกอมราช ผ่านสี่แยกถนนหลานหลวง เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ต่อมาเวลา 12.34 น. นายสุเทพได้



นำมวลชนเป่านกหวีดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับกิจกรรมเป่านกหวีดที่ถนนสีลม จากนั้นนายสุเทพนำขบวนเดินมา สักการะศาลหลักเมือง แล้วเคลื่อนขบวนต่อไป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เพื่อ ปรึกษาตนว่าจะต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจนถึง ที่สุด จากนั้นเคลื่อนขบวนมายังมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อพักเหนื่อย

เวลา 14.40 น. นายสุเทพขึ้นรถขยาย เสียงเพื่อประกาศมติจากแกนนำต่อประชาชน ที่เข้าร่วมชุมนุมว่า เราจะต้องทำให้ชัยชนะ เป็นของประชาชนให้ได้ จากนั้นขอเชิญชวน ประชาชนไปร่วมเคารพต่อผู้เสียชีวิตที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย และการสูญเสีย พล.อ.ร่มเกล้า ฐวธธรรม ที่เสียชีวิตในเหตุสลายการชุมนุมปี 2553 ซึ่งหลังจากนั้นตนจะประกาศมติสำคัญอีกครั้ง ณ บริเวณนั้น

จากนั้นเวลา 15.50 น. นายสุเทพได้ ประกาศมติแกนนำให้ผู้ชุมนุมทราบ โดยระบุว่าจะยึดถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่โดยรอบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นสมรภูมิจนการต่อสู้ คัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยจะปักหลัก ชุมนุมจนกว่าจะได้รับชัยชนะ และจะไม่กลับไป ใช้เวทีการชุมนุมบริเวณริมทางรถไฟสามเสน อีก โดยการตัดสินใจครั้งนี้มาจากการลงมติของ มวลชน และแกนนำ ที่ต้องการยกระดับการต่อสู้ เพราะรัฐบาลทำลายหลักกฎหมาย ทำลาย บ้านเมือง

จากนั้นได้เร่งตั้งเวทีชุมนุมที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย โดยหันหน้าเวทีไปทางสะพาน ผ่านฟ้า ซึ่งมีผู้มาร่วมชุมนุมมากจนต้องปิด การจราจรทั้งขาเข้า ขาออก ช่วงแยกอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยไปจนถึงสะพานผ่านฟ้า

● “สุเทพ” ลั่นปักหลักสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะ

เวลา 20.45 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ขึ้นเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กล่าวปราศรัย ตอนหนึ่งว่า ขอประกาศว่านี่คือชัยชนะของ ประชาชน เพราะการเคลื่อนขบวนวันนี้เป็นเรื่อง ยิ่งใหญ่ เป็นภาพที่ปรากฏต่อสายตาประชาชน ทั่วโลก นี่คือนักประชาธิปไตยว่า สถาบันที่แห่ง นี้ถือเป็นผู้สละชีวิตตัวเองด้วยความตั้งใจ แต่พวกเราวันนี้หลายคนร้องไห้ด้วยความเป็ดที่ เห็นคนไทยรักประเทศไทย ด้วยความมั่นใจว่า เผด็จการทั้งหลายไม่มีวันลู่อ่านาได้อีก วันนี้ เราปรึกษาตนต่อหน้าวัดพระแก้วว่า เราจะต่อต้านกฎหมายล้างผิดให้คนโกงจนถึงที่สุด และ เราจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็น ของประชาชน

นายสุเทพกล่าวว่า วันนี้มีข่าว ส.ว.จำนวน หนึ่งที่จะยกมือคว่ำกฎหมายนิรโทษฉบับนี้ใน วุฒิสภา แต่ขออย่าเพิ่งวางใจ เพราะกฎหมาย นิรโทษยังอยู่ในสภา จึงไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้น การกิจของพวกเราจึงยังไม่จบสิ้น เราจะต้อง ร่วมมือต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ต่อไป จนกว่า ชัยชนะจะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง วัน นี้ถือเป็นการยกระดับการต่อสู้ ยึดเอาถนน ราชดำเนินเป็นที่มั่นแห่งใหม่ ตามมติของมวล ประชาชน เป็นก้าวใหม่ก้าวสำคัญของเรา สำหรับ คินนี้ขอให้เราร่วมมือกันดูแลเรื่องสถานที่ การ รักษาความปลอดภัย สอดส่องดูแลผู้ไม่หวังดีที่ อาจแฝงตัวเข้ามา และช่วยกันดูแลสุขภาพกัน ด้วยกัน สำหรับภารกิจนับจากวันนี้คือการขยาย แนวร่วม เพิ่มมวลชนให้มากขึ้น ขอเชิญชวนที่ นื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน สีอะไร โปรดออกมาร่วมกับเราที่ราชดำเนิน เราจะต่อสู้จนกว่าชัยชนะจะ เป็นของประชาชน

“เราจะไม่ให้เวลารัฐบาลอีกแล้ว ถ้าไม่ถอน กฎหมายนิรโทษฉบับนี้ออกไป ยิ่งลักษณ์เตรียม ไปอยู่ที่อื่นได้แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้ฟังเสียงมวล ฆาประชาชน ให้เวลาจนถึงวันที่ประชาชนทั้ง หลายทนไม่ได้ วันนั้นคุณก็ต้องไปอยู่กับพี่ชาย คุณ ทั้งพี่ชาย น้องสาว ถูกประชาชนหัวว่าพวก เรากระจอก ไม่มีน้ำยา มาชุมนุมแค่ 8 พัน-1 หมื่น คินพรั่งนี้ขออีก 20 เท่าครับ ไม่ชนะ ไม่ เลิก ไม่กลับบ้าน”

นายสุเทพ กล่าวว่า ขอส่งข่าวจากเวทีนี้ ถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน พรั่งนี้มา ส่งลูกท่านเข้าโรงเรียนตามปกติได้เลย หลัง 6 โมงเช้าเราจะเปิดเลนพิเศษ นำนักเรียนมาส่ง เข้าโรงเรียนสตรีวิทย์ได้ เข้าเรียนในโรงเรียน ได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ ส่งลูกเสร็จแล้ว เชิญมาชุมนุมกับเราที่นี่ได้เลย

● เมินพื้นที่มั่นคง-พร้อมให้จับกุม

นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรค ประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวทีนิวส์ ถึง การเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมจากสถานีรถไฟสามเสน มาเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่า สถานที่แห่งนี้ ถือเป็นผู้สละชีวิตตัวเองและการแสดง ให้เห็นว่า การเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่าง แท้จริง รวมทั้งพื้นที่สามเสนคับแคบ ทั้งนี้ แม้ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเป็นพื้นที่เขต พระนคร ซึ่งอยู่ในเขตการประกาศ พ.ร.บ.ความ มั่นคง หากจะมีการจับกุมเข้าห้องขัง ร่วมกับ ประชาชน 3-5 หมื่นคน ก็พร้อมจะถูกดำเนิน คดี และการที่นายสุเทพประกาศว่าการต่อสู้ครั้ง นี้ยอมเสียชีวิต การติดคุกเพียงไม่กี่วัน ทำไมจะ

ยอมไม่ได้

“หากมีการสลายการชุมนุมก็พร้อมให้จับกุม โดยจะไม่ต่อสู้ขัดขืน เพราะการชุมนุม ยึดหลัก สันติ อหิงสา ไม่มีเผาบ้านเมือง ไม่มีเผาศาลากลาง” นายถาวรกล่าว

ส่วนจะมีการยกระดับถึงขั้นบุกทำเนียบ รัฐบาล หรือรัฐสภา นายถาวร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ หากวุฒิสภาคว่ำร่างรวมทั้งรัฐบาล ยอมถอนร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ก็จะมีการ ทหารอีกกี่ครั้งว่าจะยุติการชุมนุมกันอย่างไร

● เล็งเคลื่อนประชิดทำเนียบ-สภา

แหล่งข่าวระดับสูงจากพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายสุเทพได้ปรับเปลี่ยนแผนการ ชุมนุม เพื่อรองรับจำนวนมวลชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากต่างจังหวัดที่ทยอยเดินทางเข้ามา เพราะที่สามเสนพื้นที่จำกัด ทั้งนี้พรรคไม่คาด คิดเช่นกันว่าจะมีหลายกลุ่ม หลายองค์กรในสังคม เปิดตัวออกมาด้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่ง ถือว่ากระแสจุดติดและลามไปอย่างรวดเร็ว

“จำนวนคนขนาดนี้ เราเชื่อว่ารัฐบาลไม่ กล้าสลาย เพราะยากมาก เนื่องจากพื้นที่บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีหลายแยก ถนนแคบแต่ ละสายกว้างมาก การปิดล้อมทำได้ยาก ที่สำคัญ ถ้าสลายก็ต้องเสียมาก เพราะมี ส.ส.อยู่ใน ที่ชุมนุมจำนวนมาก หากมีใครตายขึ้นมาจะ กลายเป็นเรื่องบานปลาย ถ้ารัฐบาลยังตัดสินใจ ใจช้า ยิ่งอันตราย เพราะกระแสกำลังลามไป ถึงขั้นไล่รัฐบาลแล้ว เราอ่านเกมว่า กฎหมาย ฉบับนี้คิดในชั้น ส.ว.แน่ เพราะ ส.ว.กลุ่มที่ ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถึงจะเห็นด้วยกับนิรโทษกรรม แต่การ แดกแยกของสังคมจากกฎหมายนี้ ทำที่หลาย คนคงไม่เอาด้วย” แหล่งข่าวระบุ

การทหารของแกนนำได้มีการพูดถึงการยก ระดับชุมนุม ถึงขั้นเคลื่อนมือไปประชิดทำเนียบ รัฐบาลและรัฐสภา แต่ต้องประเมินสถานการณ์ ทุกกระยะก่อน

● สมช.ชี้จุดตั้งเวทีอยู่ในพื้นที่“มั่นคง”

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ยืนยันว่า พื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งเวทีชุมนุมที่บริเวณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น อยู่ในแขวงวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ไม่ใช่แขวงเสาชิงช้าอย่างที่ พรรคประชาธิปัตย์กล่าวอ้างก่อนหน้านี้ ทั้งนี้พื้นที่ พ.ร.บ.ความมั่นคงในส่วนของ เขตพระนคร มี 5 แขวง คือ แขวงพระบรม

มหาราชวัง แขวงตลาดยอด แขวงบวรนิเวศ
แขวงบางขุนพรหม และแขวงบ้านพานถม
รายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านั้นพรรคประชา
ธิปัตย์มั่นใจว่าจุดตั้งเวทีอยู่นอกพ.ร.บ.ความ
มั่นคง เนื่องจากได้รับการยืนยันจากผู้บริหาร
กทม.ว่าเป็นแขวงเสาชิงช้า

● สีส้มคืนกหวีดก้อง-นัดอีกพุธนี้

ส่วนที่ถนนสีลม พื้นที่ชั้นในเขตกรุงเทพ
มหานคร เมื่อเวลา 11.00 น. ชมรมนักธุรกิจ
เพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายสมเกียรติ หอม
ละออ แกนนำชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย
ที่ใช้สัญลักษณ์สีเขียวและข้อความ "สีลม สีเขียว
ต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษฯ คนโกงชาติ" นอกจากนี้
ยังมีนายแก้วสรร อดิโพธิ์ อดิต คตส. และ
นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี
ได้นำมวลชนมาชุมนุมที่ได้สถานีรถไฟบีทีเอส
ศาลาแดง โดยมีการแจกธงชาติไทยและนกหวีด
1 หมื่นอัน ให้ผู้ชุมนุม ขณะเดียวกันมีแกนนำ
พรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรณ์ จาติกวณิช นายศิริโชค โสภา มาร่วม
ชุมนุมเป่านกหวีด สร้างความคึกคักให้แก่ผู้ชุมนุม
อย่างมาก การชุมนุมครั้งนี้มีพนักงานในบริษัท
ต่างๆ ย่านสีลม สาทร และใกล้เคียง ตลอดจน
กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วม

เวลา 12.34 น.เสียงนกหวีดดังขึ้นอย่าง
กึกก้องทั่วท้องถนนเป็นเวลา 1 นาที เพื่อ
เป็นการแสดงพลังและส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่า
ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

นายสมเกียรติ หอมละออ แกนนำชมรม
นักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กล่าวว่า จากการ
เคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ มี
ผู้ชุมนุมเข้าร่วม ดังนั้นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน
2556 เวลา 11.00 น. จะมีการชุมนุมขึ้นอีกครั้ง

● มีอบอุรุพงษ์จ่อเคลื่อนไหว 1-2 วันนี้

ที่แยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี นายนิธิธร
ล้ำเหลือ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่าย
นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
กล่าวว่า ใน 1-2 วันนี้นัก คปท.จะมีการ
เคลื่อนไหวออกนอกพื้นที่ แต่ยังไม่เปิดเผยว่า
จะเคลื่อนไปที่ใด และอย่างไร เพราะจะมีการ
ปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่ายประชาชน 77
จังหวัด ในเวลา 16.00 น. และจะประกาศให้
มวลชนทราบในเวลาประมาณ 20.00-21.00 น.
โดยจะมีการประเมินสถานการณ์การเคลื่อนไหว

ของกลุ่มต่างๆ และไม่กลัวหากรัฐบาลจะอ้างเรื่อง
การประกาศ พ.ร.บ.ความมั่นคง เพราะการชุมนุม
ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้การเป่านกหวีดเป็นเพียง
การส่งสัญญาณเตือน แต่หากรัฐบาลไม่ยอมรับ
ฟังก็จะต้องกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวต่อไป

● ตร.ตั้งแบร์ริเออร์-เตรียมแก๊สน้ำตา

ผู้สื่อข่าวรายงานภาพรวมการทำหน้าที่
ของกองกำลังปราบจลาจลตำรวจนครบาล ที่
กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่รอบทำเนียบ
รัฐบาลและรัฐสภาว่า เจ้าหน้าที่ต่างปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเคร่งครัดตามแผนปฏิบัติ พร้อมทั้งมี
การนำแท่นปูนจากราชยาวแดง และแท่นแบร์ริเอ
อร์ขนาดใหญ่ มาตั้งเป็นแนวป้องกันการบุกกรุก
เพื่อป้องกันผู้ชุมนุมบุกเข้าไปปิดล้อมยึดสถานี
ที่เป่าหมอกสำคัญ

ขณะที่กำลังปราบจลาจล บข.น.ที่ประจำ
การจุดต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์
ครบครันไว้ ณ ที่ตั้ง ทั้งโล่กำบัง หน้ากากกัน
แก๊สน้ำตา พร้อมชกซ้อมเตรียมความพร้อมใน
การใช้หน้ากากป้องกันแก๊ส หากกลุ่มผู้ชุมนุม
ฝ่าฝืนบุกกรุกเข้ามาในพื้นที่

● สั่ง 46 กองร้อยรับมือดาวกระจาย

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาล กล่าวว่า ตำรวจเตรียมพร้อม
ดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่ ทั้งในส่วน
พื้นที่ตาม พ.ร.บ.มั่นคง และนอกพื้นที่ โดย
ใช้กำลัง 46 กองร้อย ประมาณ 6,600 นาย
ยังไม่มีมีการพิจารณาเพิ่มกำลังในตอนนี

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกศูนย์อำนวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลง
ว่า กำลังตำรวจที่ใช้ดูแลยังคงใช้จำนวน 46 กอง
ร้อย และเตรียมกำลังระลอก 2 อีกจำนวน 40
กองร้อย ขณะเดียวกันได้เพิ่มกำลังตำรวจจระ
ลงพื้นที่อีก 4,000 นายไว้

● นายกษัตริย์ดาคลอวนยึดหลักให้อภัย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้
สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั้นกระชับและน้ำตาคลอ ถึง
กรณีการชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม
ของหลายกลุ่มว่า อยากให้อยู่บนหลักของความ
เห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกัน และการสูญเสียของ
ญาติผู้เสียชีวิต เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเรา
ยึดหลักของการให้อภัย การปรองดอง ตรงนี้
จะถือเป็นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ เพราะถ้าเราให้

อภัย และให้ทุกอย่างเดินไปข้างหน้าก็เท่ากับ
ว่าเราได้เห็นแก่ประเทศ เพราะวันนี้บ้านเมือง
เราบอบช้ำ นอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนก็กังวลใจ
เนื่องจากไม่อยากเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงนั้น
หวนกลับมาสู่ประเทศเราอีก เราถึงอยากให้ช่วย
กัน เพราะเชื่อว่า ไม่ว่าจะเส้นทางไหนก็ไม่ได้
สามารถทำให้ทุกคนพอใจไปทั้งหมดได้ ถ้าเรา
ยึดหลักของความเมตตาธรรม การให้อภัยกัน
และหลักที่จะให้ประเทศเดินหน้าไปได้ และ
ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็น่าจะหาทางออกได้ ทั้งนี้
ได้กำชับในส่วนของผู้สื่อข่าวว่า ขอให้ใช้หลัก
ความอดทน ในการดูแลความปลอดภัย และ
ยึดหลักตามข้อกฎหมาย รวมถึงไม่อยากให้มี
การกระทบกระทั่งต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเกิด
ความรุนแรง

เมื่อถามอีกว่า นายกรัฐมนตรียังเห็นว่า
ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับนี้สามารถสร้างความ
ปรองดองให้แก่ประเทศได้หรือไม่ เพราะ
กลุ่มที่ออกมาคัดค้านก็มีจำนวนมากขึ้น น.ส.
ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า เราต้องร่วมกันในการให้อภัย
ซึ่งกันและกันก่อนถึงจะเดินหน้าไปได้ ถ้าเรา
ไม่มีการให้อภัย เราไม่ทำอะไรสักอย่างเลย ก็
จะกลับสู่วงจรความขัดแย้ง แต่ถ้าเรายึดหลัก
เมตตาธรรม ยึดหลักการให้อภัย และยึดหลักว่า
เราเป็นคนไทยด้วยกัน ค่อยๆพูดค่อยๆจากัน เชื่อ
ว่าตรงนี้จะเราค่อยๆหาทางออกของเราได้ เพื่อให้
ให้ประเทศเดินหน้า

● พท.ไม่ถอยนิรโทษ-รับประเมินผล

แหล่งข่าวอดีตรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย
เปิดเผยถึงการประชุม ส.ส.ของพรรคว่า แกน
นำพรรคได้กำชับให้ส.ส.เร่งทำความเข้าใจกับ
มวลชนในพื้นที่ ถึงกระแสต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษ
กรรมให้มากขึ้น ซึ่งหมายถึงพรรคยังสู้ต่อ และ
ไม่ยอมถอยเรื่องนี้ โดยหลังจากนี้ทั้งรัฐบาลและ
พรรคจะออกรายการต่างๆ เพื่อชี้แจงประชาชน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องปรับการทำงานของ
ทีมโฆษกรัฐบาล ที่ชี้แจงแทนนายกฯ น้อยเกินไป
นอกจากนี้บางกลุ่มในพรรคมีการประเมิน
สถานการณ์กดดันรัฐบาลว่า หากทานกระแส
ไม่ไหว คาดว่านายกฯ น่าจะเลือกยุบสภาเลือก
ตั้งใหม่ ถึงแม้ว่าจะต้องเสียพื้นที่ กทม.แต่เรา
ก็ยังเป็นเสียงข้างมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันนี้ พรรค
เพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค โดยนายจตุรพงษ์ เรื่องสุวรรณ หัวหน้า

พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ประชุมยอมรับว่ามีภาระประเมินสถานการณ์ตลาด แต่ยังไม่ยืนยันให้เดินหน้าร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในชั้นวุฒิสภาต่อไป และได้สั่งการให้ส.ส.และสมาชิกพรรคเร่งทำความเข้าใจกับประชาชน นอกจากนี้ยังประเมินมือที่ออกมามุขมูมในขณะนี้ด้วยว่า แกนนำผู้ชุมนุมใช้การล้มร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม บังหน้า แต่เจตนาที่แท้จริงคือการโค่นล้มรัฐบาล อย่างไรก็ตามเชื่อว่าขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสามารถรับมือได้

● ส.ว.มั่นใจเสียงพอกว่าร่างนิรโทษได้

นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. พร้อมด้วย ส.ว.สรรหา และ ส.ว.เลือกตั้ง กว่า 50 คน ร่วมกันออกแถลงการณ์คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม โดยให้ความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องตามหลักนิติธรรม นิติรัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เป็นการกระทบสิทธิในชีวิตของบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้ ได้ฉวยโอกาสนิรโทษกรรมความผิดทางทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลก และประเทศไทย หากฝ่ายนิติบัญญัติผ่านร่างดังกล่าวเท่ากับว่าจงใจก้าวข้ามอำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลการวินิจฉัยของฝ่ายตุลาการ เท่ากับยอมรับให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารสมคบร่วมกันรวบอำนาจการวินิจฉัยคดีของตุลาการมาอยู่ในมือเสียงข้างมาก ทั้งนี้วุฒิสภาจะทำการโหวตคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ และจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปให้ถึงที่สุด

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.สรรหา ภาควิชาชีพกล่าวว่า ขณะนี้มี ส.ว.สรรหาและเลือกตั้งอย่างน้อย 75 คน ที่ยืนยันคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งถือว่าเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ว.ทั้งหมด 149 คน จึงมั่นใจว่าจะสามารถโหวตคว่ำกฎหมายล้างผิดได้อย่างแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีการพูดคุยกับ ส.ว.สายเลือกตั้ง และมีแนวโน้มว่า ส.ว.ภาคกลาง และ ส.ว.ภาคใต้ จะเห็นแก่ศักดิ์ศรีวุฒิสภา และจะลงมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เท่าที่ประเมินเบื้องต้นน่าจะมี 30 คน ส่วน ส.ว.ที่แสดงเจตนาคัดค้านมาตั้งแต่ต้นมีประมาณ 60 คน รวมแล้วน่าจะมีถึง 90 เสียงที่ไม่เห็นชอบ และอาจจะมากถึง 100 เสียง หากกระแสสังคมเคลื่อนไหวต่อต้านและกดดันอย่างหนักขึ้นเรื่อยๆ

แหล่งข่าวจาก ส.ว.สายเลือกตั้งกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูกระแสของประชาชนเป็นหลัก เมื่อประชาชนมีความต้องการเช่นนี้ ก็เชื่อว่า ส.ว.สายเลือกตั้งก็จะต้องไม่ปฏิเสธที่จะลงมติคว่ำร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว

● “เฉลิม”เตรียมร่างนิรโทษสำรองแล้ว

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่กำลังเข้าสู่ชั้นพิจารณาของวุฒิสภา แม้รัฐบาลอยากให้ร่างฉบับนี้ผ่าน แต่ก็ไม่สามารถหาใจวุฒิสภาได้ว่าเป็นไปในทางใด อีกทั้งยังมีกลุ่มที่เตรียมยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีก จึงไม่รู้ว่าจะได้ผ่านขั้นทูลเกล้าฯหรือไม่ แม้รัฐบาลจะสั่งให้เดินหน้าร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่หากร่างนี้ตกไป ตนก็เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมอีกร่างหนึ่งไว้แล้ว โดยมีเนื้อหาที่นิรโทษกรรมเฉพาะผู้ก่อการกำเริบ คือ คนเสื้อแดง และพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะไม่รวมผู้สั่งฆ่าประชาชนอย่างพรรคประชาธิปัตย์เด็ดขาด แต่ในรายละเอียดนอกเหนือจากนี้จะยึดตามร่างเดิม ทั้งนี้การเสนอร่างจะอาศัยสมาชิก 20 คน เข้าชื่อเสนอต่อสภา ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ปรึกษาพรรค เพราะทำในนาม ส.ส.โดยมีตนเอง นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รวบรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายเวียง วรเชษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นหลักในการร่างกฎหมายดังกล่าว

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองขณะนี้ว่า การที่นายสุเทพประกาศล้มรัฐบาลเชื่อว่าชาติหน้าที่ไม่สำเร็จ ทั้งนี้ประเด็นเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรม ในสัปดาห์หน้าตนจะขอทำดีเบตผ่านทางช่องฟรีทีวี และในเร็วๆ นี้จะเชิญทูตมาชี้แจงเรื่องพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ร.ต.อ.เฉลิมยังแสดงความเห็นถึงทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยด้วยว่า “ทีมยุทธศาสตร์มันฉลาดผมไม่เคยผิด การเมืองไทย ศึกษาข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอบรู้ รอบลึก ผมฝากไปบอกทีมยุทธศาสตร์ เอ็งอย่านั่งบนชั้น 7 อย่างเดียว มีสิ่งลุ่มลุ่มตามข้าง ใญ่ยุทธศาสตร์อย่าได้อ่านแต่หนังสือพิมพ์แล้วมาวิเคราะห์ มีinghamungdi ถามคนในพื้นที่ รัฐบาลกำลังดี ๆ หาเรื่องยุ่งทำไม หาเรื่องให้เขาทำเป็นโจรทำไม”

● 25อธิการบดีมหาวิทยาลัยด้านนิรโทษ

เวลา 13.30 น. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

นำแถลงมติที่ประชุมอธิการบดีฯ ที่มีอธิการบดีจาก 25 มหาวิทยาลัย ร่วมลงชื่อคัดค้านการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

นายสมคิดนำอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวเท่ากับการเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่ถูกต้องขึ้นในสังคมไทย เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า การทุจริต คอร์รัปชันมิใช่สิ่งร้ายแรง และในท้ายที่สุดก็สามารถหลุดพ้นจากความรับผิดชอบได้ด้วยการนิรโทษกรรม ทำให้การต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยในปัจจุบันไม่ประสบผลสำเร็จ และจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้แก่การกระทำในลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต ที่ประชุมจึงเห็นว่า การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการจัดโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงขึ้น โดยที่ประชุมอธิการบดีฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดปี 2556 ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ดีต่อเมื่อมีตัวอย่างที่ดีแสดงให้เห็นว่า คนที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกลงโทษโดยไม่มีการนิรโทษกรรม

ทั้งนี้ สำหรับอธิการบดีทั้ง 25 มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามคัดค้านได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.วลัยลักษณ์ จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.นครพนม ม.นเรศวร ราชชนรินทร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.มหิดล ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.ศิลปากร ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช ม.อุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

● 636 คณาจารย์มธ. จี้ถอนก.ม.สุคตขอย

ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานแถลงข่าวแสดงจุดยืนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ นายกองคึกกรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) และประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมด้วย โดยนายสมคิดกล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รวบรวมรายชื่อคณาจารย์ 636 คน และบุคลากร 47 คน เพื่อคัดค้านการออก

พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และเรียกร้องให้ฝ่ายการเมือง ดำเนินการให้กฎหมายฉบับนี้ตกไป เพื่อให้สังคมสงบอีกครั้ง

● “จุฬาฯ” จี้วุฒิสภาคืนร่างให้สภาทบทวน

วันเดียวกัน คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่องข้อขัดแย้งร่างกฎหมายนิรโทษกรรม โดยระบุว่า คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นว่า การจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ได้ให้แนวทางไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นได้ในปัจจุบัน คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้วุฒิสภา ได้ใช้อำนาจยับยั้งร่างนิรโทษกรรมไว้ก่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เตรียมแสดงพลังคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของชาวจุฬาฯ ทั้งหมด ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามหญ้าหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล

● ชรก.พาดินชัยเป่านกหวีดต้านนิรโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ ว่า เมื่อเวลา 16.30 น. หลังจากเลิกงานได้มีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ประมาณ 100 คน รวมตัวกันหน้ากระทรวง และร่วมกันเป่านกหวีดเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พร้อมทั้งมีการนัดชุมนุมหน้ากระทรวง เพื่อแสดงจุดยืนอีกครั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ โดยมีแผนจะชุมนุมลักษณะดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิกการออก พ.ร.บ.ดังกล่าว

● แพทย์ชนบท 7 จว. ใต้ค้านล้างผิดคนโกง

นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส และประธานชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สงขามะลิ แถลงการณ์ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ถึงสื่อมวลชนทุกสำนัก ว่า “บ้านเมืองเป็นของเราทุกคน ไม่ใช่ของนักการเมืองที่ ส.ส.เสียช้างมากจะมออกกฎหมายที่ไร้ความเป็นธรรมตามใจชอบโดยไม่สนใจเสียงและ

ความคิดเห็นของประชาชนได้” ชมรมแพทย์ชนบท 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ขอเชิญชวนทุกโรงพยาบาลชุมชน แสดงออกคัดค้านต่อการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเหมาเข่ง ที่มุ่งล้างผิดคนโกง และขอเชิญชวนทุกโรงพยาบาลชุมชนขึ้นป้ายหน้าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการใช้อำนาจเผด็จการรัฐสภา ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ อีกทั้งขอให้ร่วมรณรงค์ทุกรูปแบบกับพี่น้องประชาชนในอำเภอของท่าน เพื่อหยุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งให้จงได้

● นครศรีธรรมราชเดินต้านหัวเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมาก ได้แสดงออกด้วยการรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จากนั้นได้เริ่มเดินขบวนไปตามถนนราชดำเนิน ท่ามกลางประชาชนทั้งสองข้างทางยื่นมือให้และแสดงออกถึงจุดหมายเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อถึงหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ครูอาจารย์ของวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษา ร่วมยื่นหน้าวิทยาลัย แสดงออกถึงการสนับสนุนการชุมนุมและร่วมคัดค้าน พ.ร.บ.ฉบับนี้เช่นเดียวกัน

ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ คณะผู้บริหารวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมออกแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และจะมีนักศึกษา ครูอาจารย์เข้าร่วมเวทีต่อต้านนิรโทษกรรมที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และวันรุ่งขึ้น ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจะร่วมกันเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านในตัวอำเภอท่าศาลาอย่างเข้มข้น พร้อมทั้งให้ความรู้ถึงผลได้ผลเสียหาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านการพิจารณา

● มข.-ม.อุบลฯ-มศว-ม.อ. ด้านร่างนิรโทษ

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 และได้ตั้งโต๊ะเพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนที่คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ปรากฏว่ามีคณาจารย์และบุคลากรที่ มศว ประสานมิตร มารวมลงชื่อจำนวน 924 คน นิสิต 939 คน และประชาชนทั่วไปอีกจำนวน 302 คน รวมทั้งสิ้น 2,165 คน ด้าน รศ.อำนาจ คำคือ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และรักษาการ ผอ.สถาบันพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมจำนวนมาก ดังนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมลงชื่อคัดค้านกฎหมายนี้ ที่บริเวณสโมสรอาจารย์ หลังเวลาเลิกงานหรือตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงาน หรือทำผิดกฎระเบียบ ที่อาจจะถูกนำมาลงโทษหรือเป็นความผิดทางวินัยได้ แล้วรายชื่อทั้งหมดนี้จะมีการส่งต่อไปยังส่วนกลางต่อไป

เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายทศพล หงษ์ศรี นายกสโมสรณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม เช่นกัน

ส่วนที่ปัตตานี บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้รวมตัวมากกว่า 100 คน เพื่อต่อต้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม”

● “คสรท.” ออกแถลงการณ์ค้านนิรโทษ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ออกแถลงการณ์ แสดงการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยระบุว่า การกระทำของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงแอบแฝงซ่อนเร้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจทางการเมืองให้พ้นผิดจากการสั่งฆ่าประชาชน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการทุจริตต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน คสรท.จึงขอประกาศจุดยืนต่อต้านการออกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ในเบื้องต้นต่อการเคลื่อนไหว องค์กรสมาชิกใด และสมาชิกในสังกัด ที่เห็นว่าการออกร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความชอบธรรมและพร้อมที่จะแสดงจุดยืนในการต่อต้าน สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ อิสระหรือเข้าร่วมกับองค์กร เครือข่ายที่มีเจตนารมณ์เดียวกันตามแต่เห็นว่าเหมาะสม

● มติรัฐสภาผ่านร่างแก้มาตรา 190 แล้ว

ที่ประชุมรัฐสภา มีเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 190 ว่าด้วยหนังสือสัญญาที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา ในวาระที่สาม ด้วยเสียง 381 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง และงดออกเสียง 9 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศช่วงที่มีการลงคะแนนอย่างเปิดเผยด้วยการขานชื่อสมาชิก เพื่อให้ลงมตินั้น มีเหตุวุ่นวายเล็กน้อย โดยช่วงการลงคะแนนของนายวัชระ เพชรทอง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่ก่อนการขานมตินายวัชระได้นำนกหวีดขึ้นมาเป่ายาวจำนวน 10 ครั้ง พร้อมกล่าวว่าไม่เห็นชอบกับพรรค ทำให้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยตะโกนด่าว่าเสียมารยาท